

Số: /BC-UBND

Tây Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII

Thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND huyện về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết cụ thể như sau:

#### I. LĨNH VỰC KINH TẾ

##### 1. Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

###### 1.1. Nông, lâm nghiệp

(1) **Cử tri thôn Phú Lâm, xã Tây Phú kiến nghị:** UBND huyện quan tâm, xem xét việc chi tiền giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên cho Tổ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn thôn. Vì trong năm 2021, Tổ Quản lý bảo vệ rừng tự nhiên chỉ nhận được 75% kinh phí, còn lại 25% chưa nhận được. Ý kiến này đã được cử tri kiến nghị sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện và UBND huyện đã trả lời tại Văn bản số 206/BC-UBND ngày 05/6/2023 về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XII; tuy nhiên, đến nay, đã cuối năm 2023 nhưng Tổ Quản lý bảo vệ rừng tự nhiên của 2 thôn vẫn chưa nhận được phần kinh phí 25% còn lại.

###### Trả lời:

Trong năm 2021, Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững giao khoán cho 05 xã: Bình Tân, Tây Xuân, Tây Phú, Tây Giang, Bình Nghi với tổng diện tích 7.823,64 ha, nhu cầu vốn 2.551.388.440 đồng, ngân sách tỉnh đã phân bổ cho UBND huyện Tây Sơn là 1.912.850.000 đồng (75% kinh phí), UBND huyện giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã chi trả cho cộng đồng nhận khoán 05 xã 75% kinh phí, còn lại 25% kinh phí đến nay ngân sách tỉnh vẫn chưa phân bổ.

UBND huyện Tây Sơn đã có Văn bản số 1742/UBND-TC ngày 20/10/2023 đề nghị UBND tỉnh kịp thời cấp bổ sung phần kinh phí còn thiếu qua các năm trên địa bàn huyện để thực hiện chi trả cho cộng đồng nhận khoán. Vì vậy, khi nào UBND tỉnh bố trí 25% kinh phí còn thiếu năm 2021 thì UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ chi trả theo đúng quy định.

(2) **Cử tri thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú kiến nghị:** Ông Nguyễn Ngọc Anh đề nghị Dự án trồng rừng KfW6 cho người dân được phép khai thác các loại cây như cây keo, cây bạch đàn, cây thầu dầu đối với rừng khoanh nuôi, rừng bổ sung và được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

**Trả lời:**

Từ năm 2006 đến năm 2010, Dự án KfW6 triển khai trên địa bàn xã Tây Phú với tổng diện tích 970,46 ha. Toàn bộ diện tích trên đã được UBND huyện Tây Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án thực hiện chính sách hưởng lợi theo Quyết định số 162/1999/QĐ-TTg ngày 07/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án. Ngày 20/12/2015, toàn bộ diện tích trên đã được Ban Quản lý Dự án KfW6 tỉnh, UBND huyện và Ban Quản lý Dự án KfW6 huyện bàn giao cho địa phương để tiếp tục duy trì kết quả đầu tư lâm sinh sau khi dự án kết thúc.

Trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Anh được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên có trồng bổ sung (*trồng bổ sung cây bản địa để làm giàu rừng như lim xanh, sao đen, muồng đen; dự án không cho phép trồng các cây như keo, bạch đàn, thầu dầu trên diện tích khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung*). Như vậy, hộ ông Nguyễn Ngọc Anh được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác nếu đảm bảo trình tự hồ sơ, thủ tục theo quy định, nhưng người nhận chuyển nhượng phải tiếp tục bảo vệ rừng chứ chưa được khai thác vì cây bản địa là cây có chu kỳ lâu năm. Hơn nữa, Nhà nước chưa có chủ trương cho phép khai thác cây gỗ trong rừng khoanh nuôi có trồng bổ sung đối với Dự án KfW6.

**1.2. Thủy lợi**

**(3) Cử tri thôn Tả Giang 1 và thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang kiến nghị:** UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết việc nâng cốt nền Đập dâng Văn Phong gây ngập úng tại Khu 4, Xóm 1, thôn Tả Giang 1 và Khu 2, Xóm 6, thôn Thượng Giang 2 gây ngập úng một số diện tích ruộng của bà con, vấn đề này cử tri đã kiến nghị rất nhiều lần và đã được UBND huyện trả lời tại Văn bản số 467/BC-UBND ngày 14/11/2023. Tuy nhiên, cử tri cho rằng phương án như vậy là không thỏa đáng và chưa bền vững, vì nếu giao cho UBND xã Tây Giang chỉ đạo cho HTX NN Thượng Giang khẩn trương nạo vét, khơi thông các hệ thống mương tưới, tiêu nội đồng điều này không khả thi về mặt lâu dài; do đó, cử tri tiếp tục kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết cho bà con nơi đây.

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND xã Tây Giang kiểm tra thực tế đề đề xuất phương án giải quyết đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng cho khu vực này. Qua tổng hợp các đề xuất, tại Văn bản số 467/BC-UBND ngày 14/11/2023, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Tây Giang xem xét chủ động bố trí nguồn vốn đầu tư và tranh thủ lồng ghép các nguồn vốn, nguồn hỗ trợ bê tông xi măng thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương của tỉnh, huyện để đầu tư xây dựng các công trình trong năm 2024 nhằm giải quyết tình trạng ngập úng, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân sản xuất.

**(4) Cử tri thôn Phú Thọ, xã Tây Phú kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tây Sơn lắp đặt phai cản nước bằng bê tông điểm bờ tràn Rộc Cau trước nhà ông Nguyễn Sen khi cần thì dựng lên chắn nước, vào mùa mưa không cần thì thả nằm xuống rất thuận lợi và không sợ mất.

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hoàn thành việc lắp đặt các tấm phai bê tông vào đoạn tràn Rộc Cau trước nhà ông Nguyễn Sen để phục vụ bà con sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024 được thuận lợi.

**(5) Cử tri thôn Phú An, xã Tây Xuân kiến nghị:** UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng kè dọc suối Đồng Sim đoạn từ cầu Đồng Sim đến HTX gạch ngói Phú Phong. Vì trong nhiều năm qua dọc suối thường xuyên bị thủy phá gây xói lở ruộng, đất với diện tích lớn gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sản xuất của Nhân dân ở địa phương.

**Trả lời:**

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Tây Xuân tổ chức kiểm tra, khảo sát, tham mưu đề xuất phương án khắc phục. Qua kiểm tra khái toán tổng mức đầu tư khắc phục lên đến 15 tỷ đồng, vì vậy UBND huyện đã có Văn bản số 2149/UBND-KTN ngày 12/12/2023 trình UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh xin chủ trương đầu tư và hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cấp trên. Khi nào có chủ trương và kinh phí hỗ trợ đầu tư, UBND huyện chỉ đạo triển khai theo đúng quy định.

**(6) Cử tri thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân kiến nghị:**

+ Hiện nay kênh tưới Phú Hòa đoạn từ cầu tràn đường vào xóm Hòa Tây xuống ruộng Mường Ngang bị bồi lấp gây sa bồi và ngập úng diện tích ruộng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng sớm nạo vét khắc phục để kịp thời phục vụ sản xuất lúa Đông Xuân 2023 - 2024.

**Trả lời:**

Tuyến kênh kết hợp tưới, tiêu Phú Hòa đoạn từ bờ tràn đường vào xóm Hòa Tây xuống ruộng Mường Ngang bị bồi lấp do mưa lũ năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện kiểm tra và thực hiện nạo vét thông thoáng dòng chảy, đảm bảo tưới, tiêu cho bà con sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024.

+ Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện nạo vét đoạn kênh mương cấp I Lộc Giang từ Ngõ Ông Đãi đến Đồng Thửa, thôn Phú Hòa. Vì đoạn kênh mương này bị bồi lấp ngăn dòng chảy gây ngập úng diện tích sản xuất lúa.

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện kiểm tra và thực hiện phát dọn cây cỏ, nạo vét bùn đất đoạn kênh mương cấp I Lộc Giang từ

ngõ ông Đãi đến đồng ông Thừa, thôn Phú Hòa đảm bảo việc tiêu, thoát nước phục vụ cho bà con sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024.

**(7) Cử tri Khối 5, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện có kế hoạch nạo vét tuyến kênh mương phục vụ sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2023 - 2024 đối với diện tích còn lại chưa thu hồi của HTX NNDVTH Phú Phong 2: Đồng Cây Ké, đồng Lô Cốt.

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện kiểm tra và thực hiện nạo vét, phát dọn cây cỏ đoạn kênh mương do đơn vị quản lý, cụ thể: Nạo vét từ cụm chia nước Đồng Đỗ đến Khu dân cư phía Nam Quốc lộ 19, đoạn kênh đồng Cây Ké, đồng Lô Cốt tạo thông thoáng dòng chảy đảm bảo việc tưới, tiêu nước cho số diện tích này.

**(8) Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện có kế hoạch nạo vét đoạn mương từ cầu Thủ Thiện đến Bàu Ông Nấu xã Bình Nghi, vì hiện nay đoạn này có tình trạng bùn sình, cây bụi mọc lấn lòng mương gây nghẽn dòng chảy, làm bề bờ mương gây sa bồi đất nông nghiệp.

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện kiểm tra thực tế đoạn kênh tiêu từ cầu Thủ Thiện đến bàu Ông Nấu để có biện pháp khắc phục. Qua kiểm tra thực tế nhận thấy: Đoạn kênh từ cầu Thủ Thiện đến cầu Thục Ba vẫn đang tiêu, thoát nước tốt. Riêng đoạn từ cầu Thục Ba đến bàu Ông Nấu cây cỏ, bùn đất bồi lấp trên đoạn kênh này, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã triển khai nạo vét thông thoáng dòng chảy đảm bảo phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024.

**(9) Cử tri thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành kiến nghị:** Dự án xây dựng tuyến đường từ Đập dâng Phú Phong đi thôn Kiên Ngãi, trong quá trình thi công có lắp đặt một số cống thoát nước qua mương Rộc quá nhỏ dẫn đến khi có mưa lớn nước không thoát kịp gây ngập úng một số diện tích ruộng của khu vực mương Rộc và Đồng Cạn, thôn Kiên Ngãi. Đồng thời, hiện nay ở vùng ruộng có tục danh ruộng Cát, thôn Kiên Ngãi, đơn vị thi công tuyến đường này có lắp đặt cống thoát nước quá cao so với mặt ruộng, cống thoát nước này chỉ thoát nước trong mùa mưa, còn việc dùng để dẫn nước phục vụ gieo sạ lúa thì không được. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với chủ đầu tư và đơn vị thi công kiểm tra lại và sớm khắc phục để bà con chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024 được thuận lợi.

**Trả lời :**

Dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ Đập dâng Phú Phong đến Quốc lộ 19B do Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu tư, theo thiết kế dự án thì trên tuyến đã tính toán bố trí một số hệ thống cống thoát nước qua đường

để cung cấp nước sản xuất và đảm bảo phục vụ thoát nước cho khu vực. Hiện nay, chủ đầu tư đang tiến hành thi công dự án, đã tổ chức lắp đặt một số hệ thống công qua đường. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã có ý kiến với Ban Quản lý dự án nông nghiệp và PTNT tỉnh để kiểm tra, khắc phục những bất cập (nếu có), đảm bảo phục vụ sản xuất và tiêu, thoát nước. Hiện nay, bà con Nhân dân đã triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024 tương đối thuận lợi.

**(10) Cử tri thôn Vân Tường, xã Bình Hòa kiến nghị:** *Xí nghiệp Thủy lợi V thường xuyên kiểm tra để kịp thời đóng các van nước ở khu vực thôn Vân Tường, vì trong thời gian qua đơn vị thường xuyên mở van nhưng không đóng để nước chảy, gây lãng phí và ngập úng các diện tích ruộng xung quanh.*

**Trả lời:**

Qua kiểm tra, đoạn kênh trên là điểm từ cống lấy nước kênh N14-1 đến xi-phông trước Buu điện Vân Tường. Tại đoạn này có các cống lấy nước để phục vụ sản xuất cho Nhân dân trong vùng. Trong quá trình dẫn nước tưới, công nhân của Xí nghiệp Thủy lợi V thường xuyên đóng mở van để đưa nước đến đồng ruộng; tuy nhiên, vào ban đêm bà con Nhân dân tự ý mở các cụm điều tiết để lấy nước mà không đóng lại gây lãng phí, thất thoát nguồn nước như ý kiến của cử tri đã phản ánh. UBND huyện đã đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi V thường xuyên kiểm tra và kịp thời đóng các cụm van nước để hạn chế thất thoát nguồn nước; đồng thời, giao UBND xã Bình Hòa thông báo đến bà con Nhân dân không được tự ý mở các cụm van lấy nước làm ảnh hưởng đến công tác quản lý và hoạt động cấp nước của Xí nghiệp Thủy lợi V.

**(11) Cử tri thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân kiến nghị:** *Xí nghiệp Thủy lợi V khơi thông dòng chảy mương Quan, mương Mới và mương Đình. Hiện nay, lòng mương có nhiều đoạn bị bồi lấp, nhiều cây bụi rậm không đảm bảo thoát nước lũ vào mùa mưa.*

**Trả lời:**

Mương Quan (còn gọi là đoạn kênh Bến Chi đến Mương Sông), mương Mới và mương Đình là các nhánh rẽ trên hệ thống Sông Quéo. Trước năm 2015, khi chưa có hệ thống kênh Văn Phong, Xí nghiệp Thủy lợi V đã đắp đập bồi tạo hệ thống kênh mương trên để dẫn nước tưới cho khu vực ở hạ lưu. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng nhưng do chưa được đầu tư xây dựng kiên cố nên vào mùa mưa, khi đoạn nhánh Bến Chi được nạo vét càn thông thoáng thì lượng nước từ thượng nguồn Sông Quéo đổ vào tuyến kênh mương này với lưu lượng càng lớn và thường xuyên gây sạt lở bờ kênh, sa bồi, thủy phá tại các xã: Bình Thuận, Bình Hòa, Tây Bình và Tây An. Do đó, sau khi hệ thống kênh Văn Phong mới được đưa vào hoạt động thì nhánh rẽ Bến Chi không còn sử dụng, Xí nghiệp Thủy lợi V đã hạn chế nạo vét tuyến kênh mương trên để giảm lưu lượng nước chảy vào nhằm tránh tình trạng sạt lở bờ kênh gây sa bồi, thủy phá.

**(12) Cử tri xã Tây Bình kiến nghị:** *Xí nghiệp Thủy lợi V kiểm tra và có kế hoạch khắc phục tình trạng đoạn Mương Tư (có tục danh Bến Bác) ở Xóm 12, thôn An Chánh, vì hiện nay đoạn mương này xây dựng nhỏ hẹp, lòng mương bị bồi lấp*

*gây khó khăn cho việc đưa nước về các xóm khác và khó khăn trong việc tiêu nước khi có ngập úng do mưa lớn cục bộ. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa giải quyết thỏa đáng.*

**Trả lời:**

Kênh Mương Tư (tục danh Bến Bấc) ở Xóm 12, thôn An Chánh theo ý kiến của cử tri thuộc kênh N12-1 Văn Phong được Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định xây dựng và bàn giao cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, đơn vị trực tiếp quản lý là Xí nghiệp Thủy lợi V: Kênh có kích thước ( $B_{tk} * H_{tk}$ ) = 0,4\*0,6m, được thiết kế để tưới cho diện tích 86,65 ha, nhưng thực tế chỉ tưới cho 74,2ha đất nông nghiệp của xã Tây Bình. Căn cứ theo thiết kế, đoạn kênh này đủ tải nước tưới. Hiện tại, tuyến kênh N12-1 Văn Phong đã được phát dọn, nạo vét thông thoáng dòng chảy đảm bảo phục vụ tưới hiệu quả trong vụ Đông Xuân 2023 - 2024 cho phần diện tích nói trên của xã Tây Bình.

**(13) Cử tri Xóm 8, thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận kiến nghị:** UBND huyện làm việc với Công ty Cổ phần Thủy điện Tiên Thuận sớm giải quyết việc một số diện tích ruộng lúa của các hộ dân không gieo sạ được do nguồn nước kênh dẫn của Nhà máy Thủy điện Tiên Thuận trong thời điểm hoạt động gây ngập úng.

**Trả lời:**

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã mời Công ty CP Thủy điện Tiên Thuận để làm việc, qua đó đã thống nhất một số nội dung như sau:

- Giao UBND xã Tây Thuận phối hợp với Công ty CP Thủy điện Tiên Thuận khẩn trương khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ theo phương án phòng, chống thiên tai của địa phương và của Công ty, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024 cho Nhân dân. Thống kê danh sách thiệt hại để đề xuất cho Công ty xem xét giải quyết, hỗ trợ.

- Về lâu dài, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Tây Xuân tổ chức kiểm tra, khảo sát, tham mưu đề xuất phương án khắc phục. Qua kiểm tra khái toán tổng mức đầu tư khắc phục lên đến 15 tỷ đồng, vì vậy UBND huyện đã có Văn bản số 2149/UBND-KTN ngày 12/12/2023 trình UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh xin chủ trương đầu tư và hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cấp trên. Khi nào có chủ trương và kinh phí hỗ trợ đầu tư, UBND huyện chỉ đạo triển khai theo đúng quy định.

**2. Về lĩnh vực cấp và thoát nước**

**(14) Cử tri xã Bình Tường kiến nghị:** Khu dân cư Đám Cháy, thôn Hòa Trung đến nay chưa có hệ thống cung cấp nước từ công trình nước Thác Đổ. Đề nghị các cấp quan tâm đầu tư đầu nối và cung cấp nước đến khu vực Đám Cháy để người dân sử dụng.

**Trả lời:**

Khu dân cư Đám Cháy thôn Hòa Trung là khu dân cư mới, hiện tại đã có tuyến ống chính đi qua nhưng do người dân tự đầu nối hệ thống nước với nhau nên áp suất nước yếu. Do vậy, UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện cân đối tài chính để thi công mở mạng cung cấp nước phục vụ nhu cầu cho Nhân dân trong năm 2024.

**(15) Cử tri Khối 2, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện có biện pháp thu gom tất cả các loại rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường, vì lâu nay đơn vị chỉ thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ dân, còn các chất thải khác thì không thu gom. Do vậy, các hộ dân tự thu gom và vứt rác bừa bãi ở bờ kè sông Côn dẫn đến mất vệ sinh môi trường đô thị.

**Trả lời:**

Theo Quyết định số 8413/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND huyện, Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện có chức năng, nhiệm vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt về bãi chôn lấp của huyện bằng phương tiện xe chuyên dùng để xử lý đảm bảo các quy định về môi trường. Các loại rác thải còn lại như: Rác thải xây dựng, chất thải công kênh, xác động vật, rác thải công nghiệp ... không thuộc nhiệm vụ thu gom của Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện. Do đó, đối với các loại rác thải trên, nếu phát sinh người dân tự vận chuyển về các điểm tập trung theo đúng quy định. Tuy nhiên, hàng năm vào các đợt trước mùa mưa bão Nhân dân tập trung phát dọn cây xanh và dịp Tết Nguyên đán Nhân dân tập trung dọn dẹp nhà cửa đã loại thải và tập kết rác với số lượng lớn trước nhà, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện thuê xe Chiến thắng và thông báo thời gian thu gom, vận chuyển các loại rác thải nêu trên về bãi tập kết để xử lý. Do đó, đề nghị bà con hợp tác tập kết rác trước nhà vào các khoảng thời gian được thông báo và không vứt rác bừa bãi ra môi trường, làm ảnh hưởng môi trường sống và mất cảnh quan đô thị.

**(16) Cử tri Khối 3, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện thu gom rác thải đúng theo lịch đã thông báo cho Nhân dân để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh, thu gom rác ở các công viên trên địa bàn thị trấn, đặc biệt quan tâm thu gom rác ở công viên trước Trung tâm Y tế huyện và không được đốt rác trên vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị.

**Trả lời:**

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện tại Văn bản số 1838/UBND-KTN ngày 01/11/2023. Hiện nay, Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện đã thực hiện tăng tần suất thu gom 01 lần/ngày đối với khu vực thị trấn Phú Phong trừ ngày Chủ nhật. Đơn vị đã thông báo về lịch thu gom rác thải sinh hoạt để bà con biết và chủ động thực hiện. Do vậy, đề nghị cử tri phối hợp tập kết rác ra trước nhà đúng khung giờ đã thông báo để đội thu gom tiến hành thu gom. Đồng thời, đã tổ chức quét dọn, thu gom

rác thải sinh hoạt ở các công viên và nhắc nhở nhân viên tuyệt đối không được đốt rác thải trên vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị.

**(17) Cử tri Khối 4, thị trấn Phú Phong kiến nghị:**

+ UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng cắt tỉa cây xanh công viên Võ Văn Đồng; nạo vét hệ thống cống thoát nước hẻm 02 Phan Đình Phùng và Nguyễn Sinh Sắc, các khu vực này nước không thoát được khi trời mưa.

+ UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng cắt tỉa các cây xanh che khuất bóng đèn công cộng trong các hẻm ở Khối 5.

**Trả lời:**

- Về cắt tỉa cây xanh: Hiện nay, UBND huyện đã giao Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện đang cắt tỉa hệ thống cây xanh trên địa bàn thị trấn Phú Phong, trong đó có công viên Võ Văn Đồng và các cây che bóng đèn công cộng các tuyến đường, dự kiến đến ngày 31/12/2023 sẽ hoàn thành.

- Về nạo vét hệ thống thoát nước cho Hẻm 2 đường Phan Đình Phùng: UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện kiểm tra và thuê nhân công nạo vét vào ngày 08/12/2023, tuy nhiên hệ thống thoát nước Hẻm 2 thấp hơn so với đường Võ Văn Đồng nên thoát nước chậm khi có mưa lớn.

- Đối với hệ thống thoát nước dọc đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ Phan Đình Phùng đến cầu Kiên Mỹ cũ): Khu dân cư dọc tuyến đường này chưa có hệ thống thoát nước, UBND huyện giao cho Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, tiến hành khảo sát báo cáo đề xuất UBND huyện chỉ đạo thực hiện.

**(18) Cử tri khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** Khu vực nhà phía Đông đường Huỳnh Thị Cúc (Khu dân cư hiện hữu Tổ 2, khối Phú Xuân) bị ngập nước mỗi khi trời mưa. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng nạo vét, sửa chữa hố ga cống thoát nước khu vực này.

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện khảo sát, kiểm tra Khu vực nhà phía Đông đường Huỳnh Thị Cúc và ghi nhận khu dân cư hiện trạng này chưa có hệ thống thoát nước chung. Để giải quyết tình trạng trên, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND thị trấn Phú Phong rà soát và đề xuất phương án khắc phục trong quý II năm 2024.

**(19) Cử tri Thôn M6, xã Bình Tân kiến nghị:** Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện khắc phục hệ thống nước sinh hoạt cho thôn đã xuống cấp không đủ nước phục vụ sinh hoạt của Nhân dân, nguồn nước bị ô nhiễm vào mùa mưa.

**Trả lời:**

Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn M6 được đầu tư xây dựng và sử dụng từ năm 2005 đến nay. Hiện nay, tuyến ống đã xuống cấp, làm giảm áp lực nước nên không đủ cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân, đồng thời hệ thống cấp nước

của thôn M6 là hệ thống tự chảy, lọc thô không qua hệ thống xử lý. UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện khảo sát, lập phương án và xin chủ trương UBND huyện đầu tư, nâng cấp. Tuy nhiên, UBND huyện chưa cân đối được nguồn ngân sách để đầu tư nâng cấp theo phương án đề xuất của Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện. Trước mắt, để hạn chế tình trạng nêu trên, UBND huyện giao Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện tiếp tục kiểm tra và kịp thời sửa chữa các đoạn ống bị rò rỉ để đảm bảo áp lực nước, đồng thời UBND huyện sẽ xem xét cân đối nguồn kinh phí của địa phương và đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ để sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước cho khu vực này.

**(20) Cử tri thôn Trường Định 1, xã Bình Hòa kiến nghị:** Trong quá trình triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL 19B, đơn vị thi công đã lắp hệ thống mương thủy lợi dọc tuyến, đoạn từ nhà ông Mai Văn Năm đến cầu Cây Me nhưng không hoàn trả lại hiện trạng ban đầu nên ảnh hưởng đến việc cấp và thoát nước cho cánh đồng thuộc khu vực này, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét, giải quyết.

**Trả lời:**

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL 19B do Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm chủ đầu tư (BQL Bảo trì đường bộ tỉnh làm đại diện chủ đầu tư). Trong quá trình thực hiện dự án, có một số đoạn tuyến làm ảnh hưởng đến hệ thống mương tưới, tiêu hiện trạng, trong đó có đoạn tuyến từ nhà ông Mai Văn Năm đến cầu Cây Me mà cử tri nêu. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện làm việc với BQL Bảo trì đường bộ tỉnh để xem xét giải quyết. Ngày 15/3/2023, BQL Bảo trì đường bộ tỉnh đã làm việc với UBND xã Bình Hòa và HTXNN Bình Hòa để xác nhận hoàn thành công tác trả lại mương tưới tiêu sản xuất, các bên đã thống nhất nội dung hoàn trả xong các tuyến mương tưới tiêu dọc theo tuyến QL19B. Hiện nay, công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19B đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, tại vị trí mà cử tri kiến nghị đã có hệ thống mương tưới tiêu, tuy nhiên khẩu độ mương khá nhỏ và thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã Bình Hòa. Do đó, để đảm bảo phục vụ sản xuất và tưới tiêu, UBND huyện giao UBND xã Bình Hòa chỉ đạo HTX NN Bình Hòa phát dọn, nạo vét (bằng thủ công) tạm thời mương hiện trạng đảm bảo phục vụ sản xuất. Về lâu dài, giao UBND xã Bình Hòa kiểm tra và có kế hoạch đầu tư nâng cấp mở rộng đoạn mương trên để phục vụ sản.

**(21) Cử tri thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa kiến nghị:** Tuyến mương thoát nước từ khu dân cư Xóm 5, thôn Trường Định 2 của xã Bình Hòa đến thôn An Đông, xã Bình Thành đến nay chưa được các cơ quan chức năng và UBND 02 xã phối hợp khảo sát để xây dựng nên trong mùa mưa khu vực này thường xuyên bị ngập úng và ô nhiễm môi trường.

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Bình Hòa và Bình Thành khẩn trương kiểm tra, phối hợp giải quyết và báo cáo kết quả cho UBND huyện. Ngày 10/12/2023, UBND xã Bình Thành đã chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Hòa tổ

chức khảo sát thực địa và thống nhất giải pháp khắc phục dứt điểm trong năm 2024.

### **3. Về lĩnh vực hạ tầng và giao thông**

**(22) Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các ngành cấm biển báo giao thông giảm vận tốc các loại phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường QL19 điểm ngã tư nhà ông Nguyễn Bá Mười. Vì điểm này gần Trường Tiểu học số 2 (tại thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi), có nhiều học sinh và người dân qua lại nên rất dễ xảy ra tai nạn.

#### **Trả lời:**

Ngày 10 tháng 11 năm 2023, tại buổi làm việc giữa UBND huyện với Ban An toàn giao thông tỉnh, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 thuộc Khu Quản lý đường bộ III và các ngành liên quan của tỉnh về thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, UBND huyện đã kiến nghị với Ban An toàn giao thông tỉnh xem xét lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ trước các công trường học và các trường học đầu nối trực tiếp vào tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ trong năm 2024, trong đó có điểm ngã tư nhà ông Nguyễn Bá Mười giao với QL19, gần Trường Tiểu học số 2 (tại thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi) mà cử tri kiến nghị.

**(23) Cử tri xã Bình Tường kiến nghị:** Hiện nay, một số nắp đậy mương thoát nước dọc Quốc lộ 19, đoạn từ cây xăng Ba Đàm đến ngã 3 Quốc lộ 19 vào xã Vĩnh An bị vỡ; trên tuyến Quốc lộ 19 có nhiều đoạn bị xuống cấp (ổ voi, ổ gà), rất nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương sửa chữa, khắc phục.

#### **Trả lời:**

Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ giáp thị xã An Nhơn đến trạm thu phí) do Công ty TNHH BOT 36.71 quản lý, khai thác. Qua thời gian sử dụng, một số hạng mục trên tuyến bị hư hỏng, ngày 26/9/2023 UBND huyện đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh, Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 thuộc Khu QLDB III, Ban an toàn giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, đề nghị Công ty TNHH BOT 36.71 khắc phục các hư hỏng, bất cập trên tuyến. Đến ngày 03/10/2023, Công ty TNHH BOT 36.71 đã triển khai khắc phục các tồn tại trên tuyến QL.19 trong phạm vi dự án BOT. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy một số vị trí mặt đường trên tuyến Quốc lộ 19 (đoạn tuyến từ Cầu Phú Phong đến giáp xã Bình Tường) qua mùa mưa đã xuống cấp, hư hỏng. Mặt khác, tại vị trí đoạn từ cây xăng Ba Đàm đến ngã 3 Quốc lộ 19 vào Đài Kính Thiên các nắp đậy của hệ thống thoát nước dọc phía bên trái tuyến bị vỡ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến, UBND huyện Tây Sơn đã có Văn bản số 2166/UBND-TH ngày 14/12/2023 đề nghị Công ty TNHH BOT 36.71 kiểm tra, có kế hoạch khắc phục, sửa chữa các hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng nêu trên đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua khu vực này.

**(24) Cử tri thôn Đông Hòa, xã Bình Hòa kiến nghị:** UBND huyện xem xét, giải quyết việc tuyến bờ kè sông Kôn chưa được nghiệm thu nhưng có nhiều xe tải chiến thắng lưu thông mà không được kiểm tra để xử lý.

**Trả lời:**

Tuyến đường dọc theo kè sông Kôn, trong đó có đoạn qua xã Bình Hòa do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện nay, công trình đang thi công, chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng có thời điểm một số phương tiện tải trọng lớn lưu thông. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện làm việc với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh rà soát lại hồ sơ thiết kế của dự án, xem xét nghiên cứu bổ sung thêm một số biện pháp quy định về tải trọng trên tuyến. Trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị Công an huyện tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm đối với các phương tiện quá tải trọng lưu thông trên đường (sau khi đã thực hiện cấm biển tải trọng) để đảm bảo tuổi thọ của tuyến đường.

**(25) Cử tri thôn Kiên Thạnh, xã Bình Hòa kiến nghị:** Các xe tải của Công ty khai thác cát phục vụ cho dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam khi lưu thông phát sinh bụi vào mùa khô và hư hỏng đường gây úng nước vào mùa mưa, đề nghị huyện kiểm tra, xử lý.

**Trả lời:**

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 17 mỏ cát, đất phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, dẫn đến lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, nhất là phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ các công trình, dự án...; do đó, đã ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, trật tự an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; tập trung xử lý các trường hợp xe tải chở vật liệu không che bạt, hoặc che bạt không đảm bảo để rơi vãi hàng hóa, chảy nước trên đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông... Qua tuần tra, kiểm soát Công an huyện đã lập biên bản xử lý 132 trường hợp xe tải vi phạm với các lỗi như: Chở hàng để rơi vãi xuống đường, chở hàng vượt quá kích thước xe, chở hàng hóa quá tải trọng,... Thời gian tới, UBND huyện yêu cầu Công an huyện tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND huyện sẽ làm việc với Chủ đầu tư các Dự án và các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát để yêu cầu đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng xe, bảo đảm các điều kiện về an toàn giao thông, bảo vệ hạ tầng giao thông; khắc phục, sửa chữa các hư hỏng hạ tầng giao thông do xe vận chuyển vật liệu phục vụ dự án gây ra.

**(26) Cử tri thôn Kiên Thạnh, xã Bình Hòa kiến nghị:** Đoạn đường ĐH 28 (từ cầu vương Văn Chân đến trạm điện) bị hư hỏng nặng, có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị tu bổ cho Nhân dân thuận tiện đi lại.

**Trả lời:**

Hiện nay, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bảo tàng Quang Trung đi Tháp Dương Long đã lựa chọn xong nhà thầu xây lắp và đang triển khai thi công, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công trình trong năm 2024.

**(27) Cử tri thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa kiến nghị:** Đoạn QL 19B (Máy gao bà Chi) thôn Trường Định 2, xe chở gao đậu đỗ thường xuyên, làm khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo bộ phận chức năng đặt biển báo cấm đậu, cấm dừng để đề phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra.

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh và các ngành chức năng kiểm tra, lắp đặt biển báo cấm dừng, đậu đỗ tại khu vực này. Đồng thời, giao UBND xã Bình Hòa tuyên truyền, vận động gia đình bà Chi chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh. Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý sai phạm đối với các phương tiện đậu đỗ tại khu vực trên.

**(28) Cử tri thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa kiến nghị:** Cầu Máng thôn Trường Định 2 (đã đặt biển cấm 8 tấn). Hiện nay, xuống cấp nhưng một số xe quá tải, quá khổ lưu thông thường xuyên mà không có cơ quan chức năng xử lý. Kiến nghị UBND huyện có giải pháp chỉ đạo tăng cường tuần tra xử lý.

**Trả lời:**

Qua kiểm tra tại Cầu Máng, thuộc thôn Trường Định 2 có biển cấm lưu thông đối với xe có tải trọng trên 8 tấn, tuy nhiên biển báo cấm đầu cầu phía thôn Trường Định 2 không còn. UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp kiểm tra, cắm biển báo tải trọng cầu trên các tuyến đường thuộc huyện quản lý để lực lượng Công an huyện có cơ sở kiểm tra, xử lý xe quá tải, quá khổ lưu thông qua Cầu. Đề nghị Công an huyện bố trí lực lượng, phương tiện và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện vi phạm để xử lý các xe lưu thông qua cầu nhưng vượt quá tải trọng cho phép.

**(29) Cử tri Khôi 1, thị trấn Phú Phong kiến nghị:**

+ Tuyến đường Nguyễn Thiếp mới thảm nhựa nhưng đã bị bong tróc, hư hỏng, đề nghị UBND huyện chỉ đạo sửa chữa trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

**Trả lời :**

Về vấn đề cử tri phản ánh tuyến đường Nguyễn Thiếp mới thảm nhựa nhưng đã bị bong tróc, hư hỏng: UBND huyện giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất kiểm tra, khẩn trương khắc phục, thời gian hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

+ *Đoạn đường Ngọc Hân (nối dài) giáp với đường Nguyễn Huệ bị ngập nước mỗi khi trời mưa, nước không thoát được gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, đề nghị UBND huyện chỉ đạo xử lý khắc phục.*

**Trả lời :**

Đoạn đường Ngọc Hân (nối dài) giáp với đường Nguyễn Huệ là tuyến đường nội thị thị trấn Phú Phong, mới chỉ được đầu tư hệ thống thoát nước 1 bên dọc tuyến, do vậy vào thời điểm trời mưa, nước chảy tràn trên bề mặt và có một số vị trí không thoát được, đọng lại trên mặt đường gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất khảo sát, đề xuất đầu tư hệ thống thoát nước trong thời gian tới khi cân đối được nguồn vốn.

**(30) Cử tri thôn Phú Lâm, xã Tây Phú kiến nghị:** *UBND huyện tiếp tục thảm nhựa cho đoạn đường từ cầu Cây Thông, thôn Phú Mỹ đến Đền thờ Võ Văn Dũng, vì đoạn đường này đã xuống cấp, có nhiều ổ gà trên mặt đường nên dễ gây ra tai nạn giao thông. UBND huyện đã trả lời tại Báo cáo số 467/BC-UBND ngày 14/11/2023 về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII; tuy nhiên, cử tri thôn Phú Lâm rất mong UBND huyện quan tâm, sớm kiểm tra, khắc phục, sửa chữa, nhất là những vị trí bị xuống cấp, hư hỏng để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân được thuận lợi, bảo đảm an toàn giao thông, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024 sắp đến.*

**Trả lời:**

Vấn đề cử tri kiến nghị tiếp tục thảm nhựa cho đoạn đường từ cầu Cây Thông, thôn Phú Mỹ đến Đền thờ Võ Văn Dũng: Đoạn đường mà cử tri đề nghị thảm nhựa thuộc tuyến đường huyện quản lý ĐH24 (Phú Phong - Hàm Hô). Trong năm 2021 - 2022, UBND huyện đã đầu tư nâng cấp, mở rộng và thảm bê tông nhựa tuyến đường Phú Phong đi Hàm Hô (đoạn từ QL19 đến Đền thờ Võ Văn Dũng), với chiều dài 3,6km, quy mô đường cấp IV đồng bằng, mặt đường 5m đến 9m thảm bê tông nhựa và các hạ tầng khác trên tuyến, đã góp phần phục vụ cho Nhân dân đi lại thuận lợi. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế, nên UBND huyện chưa bố trí được nguồn lực để đầu tư thảm nhựa đoạn còn lại từ cầu Cây Thông, thôn Phú Mỹ đến đền thờ Võ Văn Dũng, thôn Phú Lâm xã Tây Phú. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri và nhằm đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách tham quan du lịch. Trong thời gian tới, UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện

và các đơn vị liên quan đề xuất đưa công trình trên vào danh mục đầu tư công và bố trí vốn để triển khai công trình khi cân đối được nguồn vốn. Trước mắt, giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm tra, đưa vào kế hoạch khắc phục, sửa chữa những vị trí bị xuống cấp, hư hỏng để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân được thuận lợi, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến trong năm 2024.

**(31) Cử tri thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân kiến nghị:** UBND huyện có ý kiến đến các ngành chức năng cho lắp đặt rào chắn an toàn giao thông tại cống qua Quốc lộ 19, cụ thể là điểm giao nhau giữa đường vào Chùa Phước Hưng, thôn Phú Hòa với Quốc lộ 19, đoạn này có nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Ý kiến này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

#### **Trả lời**

Vị trí mà cử tri kiến nghị lắp đặt rào chắn an toàn giao thông thuộc tuyến đường giao thông nông thôn vào thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân giao với Quốc lộ 19 tại lý trình Km40+160. Phạm vi đề nghị lắp đặt rào chắn thuộc hành lang tuyến Quốc lộ 19 do Khu quản lý đường bộ III thuộc Cục đường bộ Việt Nam quản lý. Đây là nút giao ngã ba tồn tại từ lâu nhưng chưa được phê duyệt điểm đầu nối vào tuyến QL.19. Tại khu vực trên đã được quy hoạch phát triển khu đô thị mới là khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19 (quy mô 28,66 ha). Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã đấu thầu lựa chọn đơn vị để đầu tư xây dựng dự án khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19, Công ty CP may diêm - Sài Gòn là đơn vị trúng thầu thực hiện dự án trên. Năm 2023, UBND huyện đã phối hợp với nhà đầu tư lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét cho phép đấu nối để mở rộng nút giao thông tại Km40+160 nêu trên. Ngày 28/8/2023, UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 6176/UBND-KT gửi đến Bộ Giao thông vận tải và Cục đường bộ Việt Nam để thỏa thuận bổ sung điểm đầu nối vào tuyến Quốc lộ 19 tại lý trình Km40+160(T) trên địa bàn xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn. Hiện nay, đang chờ văn bản thỏa thuận của cấp có thẩm quyền, khi được phép đấu nối, UBND huyện sẽ đơn đốc doanh nghiệp khẩn trương đầu tư nâng cấp, mở rộng nút giao thông trên cùng với việc triển khai đầu tư dự án khu đô thị mới đã được phê duyệt, khi đó những bất cập về giao thông tại vị trí trên sẽ được khắc phục. Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Công ty TNHH BOT 36.71 khảo sát, xem xét đề xuất bổ sung thêm một số cọc tiêu tại vị trí nêu trên.

#### **4. Về lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản**

**(32) Cử tri thôn Thượng Sơn và thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận; thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang kiến nghị:** UBND huyện sớm xây dựng tuyến kè chống sạt lở đất sản xuất dọc suối Cát (đoạn khu vực Đồng Dinh, Xóm 3, thôn Thượng Sơn; Xóm 1, 2, 3, thôn Trung Sơn và thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang).

#### **Trả lời:**

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các phòng, ban của huyện và UBND xã Tây Thuận, UBND xã Tây Giang tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất bổ sung danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, thời gian báo cáo đề xuất cho UBND huyện trong quý I/2024.

**(33) Cử tri xã Bình Tường kiến nghị:** UBND huyện sớm đầu tư nâng cấp, thảm nhựa tuyến đường từ Xóm 1, thôn Hòa Hiệp đến giáp xã Vĩnh An; đồng thời, xây dựng hệ thống thoát nước hai bên đường cho tuyến này.

**Trả lời:**

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Đài Kính Thiên đến xã Vĩnh An có hạng mục thảm nhựa và hệ thống thoát nước toàn tuyến, trong đó có đoạn qua Xóm 1, thôn Hòa Hiệp. UBND huyện đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện là đơn vị đại diện chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc nhà thầu triển khai thi công hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

**(34) Cử tri khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền đầu tư xây dựng hệ thống nước thải dọc tuyến đường Bàu Bà Lặn (mới).

**Trả lời:**

UBND huyện đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với các phòng, ban của huyện và UBND thị trấn Phú Phong tiến hành khảo sát, đánh giá sự cần thiết và đề xuất cho UBND huyện trong quý I năm 2024.

**(35) Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị:**

+ UBND huyện cho triển khai làm mương thoát nước dọc theo tuyến đường đi vào Cụm Công nghiệp Hóc Bơm thuộc thôn 1, xã Bình Nghi để chống ngập úng đường trước nhà dân vào mùa mưa lũ.

+ Đề nghị huyện làm cầu qua tràn Ông Hiến thuộc Thôn 4, xã Bình Nghi, vì mùa mưa lũ người dân đi lại khó khăn.

**Trả lời:**

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban huyện và UBND xã Bình Nghi tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, thời gian đề xuất trong quý I/2024.

**(36) Cử tri thôn Trường Định 1, xã Bình Hòa kiến nghị:** UBND huyện có kế hoạch xây dựng đường bê tông liên xã đoạn giáp ranh từ Cụm Công nghiệp Trường Định, xã Bình Hòa đi thôn Phú Hưng, xã Bình Tân. Chiều dài đoạn đường này khoảng 300m, nhưng lâu nay thường xuyên lầy lội vào mùa mưa, đồng dốc vào mùa nắng, cát bụi bay mù mịt gây ô nhiễm môi trường, dễ xảy ra tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông và ảnh hưởng đến chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện Tây Sơn.

### **Trả lời**

Tuyến đường bê tông liên xã đoạn giáp ranh từ Cụm Công nghiệp Trường Định, xã Bình Hòa đi thôn Phú Hưng, xã Bình Tân là tuyến đường xã, do UBND xã Bình Hòa và UBND xã Bình Tân quản lý theo ranh giới hành chính. Trên tuyến, một số đoạn đã được đầu tư xây dựng với kết cấu mặt bê tông xi măng, có đoạn có kết cấu đất cấp phối chưa được bê tông hóa. Qua thời gian sử dụng, một số vị trí xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân, nhất là vào mùa mưa. Việc cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường trên là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay nguồn kinh phí của huyện có hạn và đang tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, các công trình giáo dục, y tế, các công trình hạ tầng khung đảm bảo yêu cầu của huyện nông thôn mới và đô thị loại IV, nên chưa thể cân đối hỗ trợ đầu tư xây dựng đến tuyến đường xã. Để đảm bảo phục vụ Nhân dân đi lại, UBND huyện giao UBND xã Bình Hòa, UBND xã Bình Tân có kế hoạch đầu tư xây dựng tuyến đường trên (theo địa giới hành chính), tranh thủ nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh. UBND huyện sẽ hỗ trợ kinh phí của huyện cho các địa phương để xây dựng tuyến đường trên theo định mức đã được HĐND huyện thông qua từ chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn.

**(37) Cử tri thôn Thuận Nhứt, xã Bình Thuận kiến nghị:** UBND huyện đầu tư xây dựng hệ thống kênh thoát nước dọc theo phía Tây đường Tỉnh lộ ĐT638, vì hiện nay cứ vào mùa mưa thì nhà các hộ dân ở phía Tây (khu vực Xóm 6, 8, 9, thôn Thuận Nhứt) bị ngập nước.

### **Trả lời:**

Qua kiểm tra cho thấy: Tại Km99+400 đến Km99+600 tuyến đường ĐT638 thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh quản lý chưa được đầu tư hệ thống thoát nước dọc tuyến, cos của một số nhà dân hiện hữu thấp hơn mặt đường ĐT638, nên vào mùa mưa thường xảy ra tình trạng thoát nước không kịp và gây ngập úng. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu văn bản kiến nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh, các đơn vị chức năng của tỉnh xem xét đầu tư hệ thống rãnh thoát nước dọc theo tuyến đường nhằm giảm tình trạng ngập úng, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, điều kiện sống của người dân.

**(38) Cử tri xã Bình Thuận và Tây Vinh kiến nghị:** UBND huyện sớm triển khai thi công tuyến đường Tây Vinh - Cát Hiệp, vì hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp nặng nên Nhân dân đi lại rất khó khăn.

### **Trả lời:**

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tây Vinh đi Cát Hiệp được UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện làm đại diện chủ đầu tư. Hiện nay, đang lập các thủ tục để chuẩn bị triển khai thi công dự án. Tuy nhiên, do dự án có điểm đầu kết nối với tuyến Cao tốc Bắc - Nam đoạn xã Tây Vinh nên công tác khảo sát thiết kế chậm lại, dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục và triển khai thi công trong năm 2024.

**(39) Cử tri xã Tây An kiến nghị:** UBND huyện xử lý dứt điểm các lò gạch, ngôi sản xuất thủ công còn lại trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho số lao động bị ảnh hưởng.

### **Trả lời**

Thực hiện Văn bản số 02/KL-TTHĐND ngày 18 tháng 5 năm 2022 về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phiên họp thứ 4; Kết luận số 127-KL/HU ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Hội nghị lần thứ 42, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 về thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn huyện năm 2022 - 2023. Đồng thời, ban hành các kế hoạch thực hiện hàng năm, theo đó Ủy ban nhân dân huyện đã đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm kiên quyết hoàn thành việc chấm dứt hoạt động toàn bộ các lò nung thủ công còn lại trên địa bàn các xã Bình Nghi, Tây Xuân trong năm 2023.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chấm dứt hoạt động lò nung thủ công, như: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đối thoại trực tiếp nhằm vận động chủ cơ sở tự giác chấp hành việc chấm dứt hoạt động theo quy định; kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, tăng cường hoạt động kiểm tra của các Tổ công tác liên ngành huyện để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển, mua bán và tàng trữ nguyên liệu sản xuất (đất sét) trái phép phục vụ các lò gạch, ngói nung thủ công hoạt động; đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp có lò thủ công trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư tại Cụm công nghiệp Tây Xuân và Cụm Công nghiệp Hóc Bơm; tổ chức quy hoạch, xây dựng phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất và loại hình sản xuất tại các khu vực đất nằm ngoài quy hoạch cụm công nghiệp có cơ sở sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công.

Ngày 05/12/2023, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 2514/TB-UBND yêu cầu các chủ cơ sở lò nung thủ công còn lại trên địa bàn xã Tây Xuân và xã Bình Nghi khẩn trương giải quyết toàn bộ số lượng mê đất, gạch, ngói chưa nung hiện có tại cơ sở của mình và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công (thời gian hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 20/12/2023) và không được mua thêm nguyên liệu đất sét (kể cả mê đất và gạch, ngói chưa nung) để tiếp tục hoạt động sản xuất gạch, ngói nung bằng lò thủ công. Sau thời gian trên nếu cơ sở nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Đến ngày 13/12/2023, UBND huyện phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra thực tế tại 30 cơ sở sản xuất gạch, ngói nung bằng lò thủ công còn lại trên địa bàn xã Bình Nghi và Tây Xuân, thì hiện tại còn một ít mê đất và ngói sồng chưa nung (không có vật liệu gạch) nằm trong cơ sở, một vài cơ sở đang thực hiện

việc đốt lò nung ngói và tại thời điểm kiểm tra không có nguyên liệu đất sét được tập kết tại các cơ sở sản xuất.

Để đảm bảo chấm dứt hoạt động lò gạch, ngói nung thủ công trong năm 2023. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động các chủ cơ sở khẩn trương giải quyết lượng mê và gạch, ngói sồng. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch và sẽ triển khai xử lý nghiêm đối với các cơ sở, kiên quyết chấm dứt hoạt động 100% cơ sở gạch, ngói nung bằng lò thủ công trong năm 2023.

Để tạo điều kiện cho người lao động làm việc tại các lò gạch, ngói thủ công sau khi chấm dứt hoạt động có việc làm mới và tăng thu nhập, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện chính sách chuyển đổi nghề bằng nhiều hình thức như: Cho vay giải quyết việc làm, đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận lao động tại các lò gạch, ngói thủ công vào làm việc; tăng cường mở các phiên giao dịch việc làm và triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án đào tạo nghề giai đoạn 2022 - 2025 và từ các chương trình mục tiêu Quốc gia.

## **5. Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường**

**(40) Cử tri Xóm 2, 3 và 8, thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận kiến nghị:**  
*Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Giang Đạt Thành, Công ty Cổ phần Thành Ngân vì trong quá trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, hiện nay 02 Công ty này tiếp tục xả thải (khói, bụi, nước thải) gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định.*

### **Trả lời:**

*\* Đối với Công ty cổ phần Thành Ngân:*

Công ty Cổ phần Thành Ngân được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Nhà máy chế biến lâm sản và dăm gỗ xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Cầu 16, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn theo Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 02/7/2019. Ngày 16/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND huyện Tây Sơn và UBND xã Tây Thuận tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến lâm sản và dăm gỗ xuất khẩu của Công ty Cổ phần Thành Ngân. Qua kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 176/QĐ-VPHC ngày 03/10/2022 với số tiền xử phạt là 60 triệu đồng. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có Văn bản số 2853/STNMT-CCBVMT ngày 14/10/2022 đề nghị Công ty Cổ phần Thành Ngân cải tạo, bổ sung thêm bét phun xung quanh tiết diện ống khói nhằm tăng cường hiệu quả của hệ thống xử lý khí thải; xây dựng và thực hiện đồng bộ quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục tham mưu văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường

tinh phối hợp kiểm tra việc khắc phục, nếu phát hiện sai phạm đề nghị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

*\* Đối với Công ty TNHH Sản xuất TM&DV Giang Đạt Thành:*

Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Giang Đạt Thành được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 23/8/2018. Về nội dung phản ánh của cử tri, trong tháng 10/2023 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp với các ngành chức năng có liên quan của huyện, UBND xã Tây Thuận và thôn trưởng thôn Thượng Sơn khảo sát thực tế hoạt động sản xuất và việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty. Qua khảo sát, nhận thấy vị trí xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Công ty trũng thấp so với mặt bằng xung quanh và không có mái che, nên khi xảy ra mưa lớn nước từ trên núi tại khu vực phía Tây Nam chảy tràn qua hệ thống xử lý nước thải của Công ty để thoát ra khu vực Suối Đá; đồng thời, Công ty không có trang bị các nắp đậy kín đối với hệ thống thoát nước mưa nên vào một số thời điểm xảy ra mưa lớn nước mưa chảy tràn qua các bể của hệ thống xử lý nước thải cuốn theo các loại chất thải ra khu vực xung quanh và thoát ra khu vực Suối Đá nằm về phía Đông Nam của hệ thống xử lý nước thải. Mặt khác, Công ty đã thực hiện việc nâng công suất của hệ thống xử lý nước thải từ 55m<sup>3</sup>/ngày.đêm lên 1.000m<sup>3</sup>/ngày.đêm, nhưng qua khảo sát thực tế nhận thấy các bể xử lý tại hệ thống xử lý nước thải có dung tích tương đối nhỏ, do đó khi xảy ra mưa lớn dễ chảy tràn nước thải chưa qua xử lý ra môi trường bên ngoài gây ô nhiễm.

Thông qua làm việc, các ngành chức năng yêu cầu Công ty nghiêm túc chấp hành đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhất là việc vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Nhà máy; thực hiện việc che chắn tại các bể xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống các mương dẫn thoát nước mưa, tránh để xảy ra tình trạng nước mưa chảy tràn vào hệ thống xử lý nước thải và các hệ thống mương thoát nước cuốn theo các chất thải chưa qua xử lý chảy ra môi trường bên ngoài gây ô nhiễm. Hiện nay, Công ty đã làm mái che tại các bể xử lý của hệ thống xử lý nước thải; làm gờ chắn tại khu vực phía Tây Bắc để ngăn nước mưa chảy tràn vào hệ thống xử lý nước thải và bố trí các nắp đậy kín tại các mương dẫn thoát nước.

UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1765/UBND-KTN ngày 23/10/2023 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề nghị phối hợp kiểm tra rà soát, đánh giá hệ thống xử lý nước thải và việc chấp hành các biện pháp bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Giang Đạt Thành. Trường hợp phát hiện Công ty vi phạm sẽ đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

**(41) Cử tri thôn Thượng Sơn, thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận; thôn Tả Giang 1, thôn Tả Giang 2, thôn Thượng Giang 1, thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng làm việc với các đơn vị thi công tuyến Quốc lộ 19 để đề nghị đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công; đồng thời, trong quá trình thi công phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường.

**Trả lời:**

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Hiện nay, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang tổ chức triển khai thi công đoạn đường qua địa bàn xã Tây Giang, Tây Thuận từ Km50 (đoạn qua Trạm thu phí) đến Km67 (đoạn qua Đèo An Khê), phần lớn chiều dài tuyến đường đã được thảm nhựa lần 1, đang tập trung thảm nhựa một số đoạn còn lại, hệ thống thoát nước và xây dựng cầu Bàu Sen, Cầu Ba La. Trong thời gian qua, UBND huyện đã có nhiều văn bản và đã trực tiếp làm việc với Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải để yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, có giải pháp thi công phù hợp, thực hiện nghiêm công tác đảm bảo môi trường, an toàn giao thông cho các khu vực lân cận trong quá trình thực hiện dự án. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian đến UBND huyện sẽ tiếp tục làm việc và có ý kiến đề nghị Ban Quản lý dự án 2 đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện các biện pháp thi công phù hợp và thực hiện bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của bà con Nhân dân ở khu vực dự án.

**(42) Cử tri thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang kiến nghị:** Dự án đầu tư xây dựng công trình Đập dâng Văn Phong đã hoàn thành, được nghiệm thu, bàn giao và đi vào hoạt động đã lâu; tuy nhiên, đến nay các cơ quan có liên quan và UBND xã chưa được thực hiện xong việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thu hồi để điều chỉnh diện tích đất do ảnh hưởng của việc nâng nền công trình. UBND huyện đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 467/UBND-KT nhưng một số hộ dân vẫn chưa được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết cho Nhân dân.

**Trả lời:**

Đối với việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực nâng nền đập dâng Văn Phong: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định đã thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu khu đất nâng nền do ảnh hưởng kênh Văn Phong, tại xã Tây Giang từ năm 2016. Về cơ bản đã được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xong. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa cấp đổi.

Đối với những trường hợp vướng mắc nêu trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và UBND xã Tây Giang hướng dẫn thủ tục bổ sung hồ sơ vào ngày 31/5/2019, nhưng đến nay còn một số trường hợp chưa cung cấp bổ sung hồ sơ để được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. UBND huyện giao UBND xã Tây Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, thống kê lại danh sách những trường hợp chưa được cấp đổi và tổng hợp các vướng mắc báo cáo cho UBND huyện tổ chức cuộc họp để chỉ đạo tháo gỡ, thời gian gửi danh sách về UBND huyện trong tháng 01/2024.

**(43) Cử tri khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho Nhân dân dọc tuyến đường Bàu Bà Lặn (mới).

**Trả lời:**

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dọc tuyến đường Bàu Bà Lặn (mới), thị trấn Phú Phong đang vướng khâu thực hiện việc đo đạc, xác định cụ thể mốc giới quy hoạch sau khi đã giải phóng mặt bằng thi công công trình Khu dân cư sinh thái Bàu Bà Lặn, thị trấn Phú Phong để làm cơ sở cho việc chỉnh lý, đăng ký biến động đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND huyện đã giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện thuê đơn vị tư vấn có chức năng đo đạc xác định cụ thể mốc giới quy hoạch sau khi đã giải phóng mặt bằng thi công công trình Khu dân cư sinh thái Bàu Bà Lặn, thời gian hoàn thành chậm nhất quý II/2024. Sau khi có kết quả đo đạc, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

**(44) Cử tri thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân kiến nghị:** UBND huyện quan tâm sớm bố trí phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt ở địa bàn thôn Phú Hòa để đảm bảo vệ sinh môi trường.

**Trả lời:**

Trong thời gian qua, UBND xã Tây Xuân ký hợp đồng với ông Nguyễn Văn Nghĩa hiện đang thường trú tại thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn sử dụng xe Chiến Thắng thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Tây Xuân vận chuyển về Bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung của huyện để xử lý theo quy định. Để đảm bảo triển khai đồng bộ công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện, ngày 05/12/2023, UBND huyện đã có Văn bản số 2088/UBND-KTN chỉ đạo Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện rà soát các địa phương chưa có xe chuyên dùng thu gom rác thải sinh hoạt để xây dựng phương án, kế hoạch mở rộng địa bàn thu gom, trong đó có xã Tây Xuân.

**(45) Cử tri thôn Đông Hòa, xã Bình Hòa kiến nghị:** UBND huyện tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát ở mỏ cát Sông Kôn đảm bảo theo quy định.

**Trả lời:**

Trên địa bàn thôn Đông Hòa, xã Bình Hòa chỉ có Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Hà Nội được UBND tỉnh Bình Định cấp giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) số 154/GP-UBND ngày 28/11/2022 để khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Kôn, thuộc địa phận xã Bình Hòa, xã Tây Xuân và thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn với diện tích 21,68ha, gồm 02 khu vực: Khu vực 1 diện tích 15,15ha và khu vực 2 diện tích 6,53ha. Hiện tại, Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Hà Nội đã bàn giao diện tích 15,15ha khu vực 1 cho Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định để xây dựng công trình Đập dâng Phú Phong, diện tích còn lại đang khai thác là 6,53ha. Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng của huyện và các địa phương liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát của Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Hà Nội theo quy định.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri thôn Đông Hòa, xã Bình Hòa: Trong thời gian đến, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng liên quan và UBND xã Bình Hòa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát của Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Hà Nội; nếu phát hiện đơn vị hoạt động khai thác cát không đúng theo nội dung giấy phép khai thác của UBND tỉnh sẽ tiến hành xác lập hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

**(46) Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị:** UBND huyện cho biết lý do vì sao người dân không được thực hiện việc tách thửa đối với các thửa đất nằm trên tuyến đường ĐH 27 (đoạn từ UBND xã Bình Thuận đến giáp tuyến đường Tây Vinh - Cát Hiệp) và khi nào cho tách thửa đối với trường hợp nêu trên để đảm bảo quyền lợi của người dân.

**Trả lời:**

Về vấn đề điều kiện tách thửa phải đảm bảo đúng theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định (*sửa đổi tại Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh*) và đảm bảo theo đúng quy hoạch của địa phương. UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND xã Bình Thuận, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện căn cứ quy định tách thửa và quy hoạch của địa phương rà soát, báo cáo UBND huyện để trả lời cụ thể cho cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri tiếp theo.

**(47) Cử tri xã Tây An kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng huyện tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất gạch ngói thuộc Cụm công nghiệp Rẫy Ông Thơ, vì các cơ sở này sử dụng nhiên liệu chất đốt bằng vải gầy ô nhiễm môi trường khu dân cư.

**Trả lời:**

- Hiện nay, tại Cụm công nghiệp Rẫy Ông Thơ, xã Tây An, huyện Tây Sơn có 03 đơn vị hoạt động sản xuất gạch ngói theo công nghệ lò nung Hoffman và Tuynen, gồm: Công ty TNHH Kim Oanh, Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Quang Trung và Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tiên Đạt. Để chấn chỉnh việc sử dụng vải rỏ làm nguyên liệu đốt trong hoạt động sản xuất gạch ngói, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 937/UBND-KTN ngày 30/8/2021 và Văn bản số 221/UBND-KTN ngày 28/02/2022 yêu cầu các cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn huyện không được sử dụng vải rỏ để làm nguyên liệu đốt phục vụ cho hoạt động sản xuất gạch ngói và giao cho UBND các xã có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Đồng thời, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các ngành chức năng liên quan của huyện và UBND xã Tây An kiểm tra hoạt động sản xuất gạch ngói của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Rẫy Ông Thơ, xã Tây An, huyện Tây Sơn; nếu phát hiện doanh nghiệp nào trong quá trình hoạt động sản xuất gạch, ngói có sử dụng vải rỏ làm nguyên liệu đốt sẽ tiến

hành xác lập hồ sơ vi phạm để đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

## **6. Về lĩnh vực điện**

UBND huyện đã đề nghị Điện lực Phú Phong phối hợp với các ngành chức năng của huyện và UBND các địa phương liên quan, kiểm tra giải quyết các kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:

**(48) Cử tri thôn An Hội, xã Bình Tân kiến nghị:** Điện lực Phú Phong hạ trạm biến áp tại xóm Truong Sỏi để phục vụ điện sinh hoạt và điện sản xuất nông nghiệp của bà con Nhân dân.

### **Trả lời:**

Xóm Truong Sỏi, xã Bình Tân vẫn đang sử dụng điện để phục vụ mục đích sinh hoạt từ trạm biến áp An Hội. Việc đầu tư thêm trạm biến áp để phục vụ bơm tưới cho khoảng 7-8 hộ dân sẽ không được Tổng Công ty phê duyệt vì không đảm bảo tiêu chí về vốn và hiệu quả đầu tư. Về lâu dài, khi phụ tải tại khu vực này tăng cao, Điện lực sẽ đề xuất Tổng Công ty xem xét quyết định.

**(49) Cử tri Xóm 3, thôn Phú Hưng, xã Bình Tân kiến nghị:** Điện lực Phú Phong bố sung đường dây 0,4 KV từ nhà ông Phan Hạnh đến nhà ông Võ Đình An.

### **Trả lời:**

Qua kiểm tra, hiện tại có khoảng 20 hộ dân ở đây đang sử dụng điện từ trạm biến áp Trường Định 2 và trạm biến áp Phú Hưng. Việc đầu tư lưới điện khoảng 500m đến 700m để đưa sâu vào khu vực nhà dân theo kiến nghị cử tri, Điện lực Phú Phong sẽ trình Tổng Công ty xem xét đầu tư ở những năm tiếp theo nếu đảm bảo tiêu chí về vốn và hiệu quả đầu tư.

**(50) Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị:** Điện lực Phú Phong tiếp tục triển khai lắp hệ thống trụ và dây điện cho khu vực đoạn cuối tuyến đường Gò Nồng ở Thôn 3, xã Bình Nghi.

### **Trả lời:**

Xây dựng mới đường dây hạ áp khu vực Gò Nồng (thôn 3 Bình Nghi) thuộc công trình hoàn thiện lưới điện năm 2023 đang được đơn vị thi công là Công ty xây lắp điện Quảng Ngãi triển khai đồng loạt cùng với xây dựng mới lưới điện tại các địa phương khác trên địa bàn toàn huyện. Sau khi công trình hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân ở khu vực này.

**(51) Cử tri xã Bình Tường kiến nghị:** Trường Tiểu học Bình Tường (điểm trường thôn Hòa Trung), hàng ngày có 10 lớp học, trên 300 học sinh học tập tại đây. Nhưng hiện nay, đang tồn tại hệ thống đường điện cao thế đi ngang rất nguy hiểm đến tính mạng học sinh và giáo viên khi có sự cố xảy ra. Đề nghị ngành Điện có giải pháp di dời để các cháu an tâm học tập.

### **Trả lời:**

Tuyến đường dây mà cử tri kiến nghị là tuyến 35KV trước đây, công trình do Sở Truyền tải điện 2 (nay là Công ty Truyền tải Điện 3) làm chủ dự án, Xí nghiệp bê tông ly tâm và xây dựng điện Quy Nhơn là đơn vị thi công. Hiện nay, công trình này đã bàn giao cho Công ty Điện lực Bình Định tiếp nhận và quản lý vận hành trên nền tảng lưới điện hiện có, cộng với công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì sự vận hành ổn định của đường dây.

Nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh đang công tác và học tập tại trường, nhà trường cần nhắc nhở học sinh không vui chơi gần các cột điện để phòng tránh bị điện giật. Khi thực hiện xây dựng các hạng mục công trình trong trường có liên quan đến hành lang an toàn bảo vệ lưới điện cao áp đề nghị nhà trường làm việc trực tiếp với Điện lực Phú Phong để có biện pháp đảm bảo an toàn phòng tránh nguy cơ xảy ra tai nạn điện. Điện lực Phú Phong sẽ rà soát việc treo biển cảnh báo an toàn điện, củng cố tiếp địa cột, làm rào chắn bao quanh các vị trí cột trong khuôn viên nhà trường.

**(52) Hộ bà Phan Thị Thơm ở xóm Hòa Bình, thôn Kiên Long, xã Bình Thành kiến nghị:** *Hiện nay, tình trạng hệ thống dây điện đi qua nằm sát mái nhà của bà gây nguy hiểm trong mùa mưa bão, đề nghị ngành điện lực đến kiểm tra và có phương án di dời.*

**Trả lời:**

Đường dây điện hạ áp 0,2KV đang băng ngang mái nhà của bà được địa phương đầu tư xây dựng và bàn giao cho Ngành điện. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ngành điện sẽ phối hợp với địa phương khảo sát và xử lý trong kế hoạch sửa chữa lưới điện phục vụ Tết sắp đến.

**(53) Cử tri thôn Kiên Long, xã Bình Thành kiến nghị:** *Hệ thống đường dây điện từ nhà ông Kiều Văn Đâu ở xóm Long Khánh đến xóm Đập có đoạn bị võng thấp, nguy cơ mất an toàn cho các xe tải khi qua lại đoạn đường này. Đề nghị Điện lực Phú Phong về kiểm tra nâng cấp.*

**Trả lời:**

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Điện lực Phú Phong đã kiểm tra và đã có kế hoạch nâng cao đường dây này trong tháng 12/2023.

**(54) Cử tri thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành kiến nghị:** *Từ Dốc Nhẫn lên các nhà ở xóm Ngãi Hiệp, thôn Kiên Ngãi hệ thống đường dây điện, trụ điện đã cũ kỹ và xuống cấp, có nguy cơ đổ gãy mất an toàn, đề nghị Điện lực Phú Phong kiểm tra kịp thời và có kế hoạch đầu tư xây dựng lại tuyến đường này.*

**Trả lời:**

Đường dây điện, trụ điện đã cũ theo kiến nghị mà cử tri nêu là đường dây sau công tơ thuộc tài sản khách hàng, nên khách hàng có trách nhiệm gia cố, tu bổ, sửa chữa để đảm bảo vận hành an toàn.

Việc đầu tư thêm lưới điện hạ áp vào sâu bên trong theo yêu cầu cử tri, Điện lực sẽ báo cáo Tổng Công ty xem xét đầu tư nếu đảm bảo tiêu chí về vốn và hiệu quả đầu tư ở những năm tiếp theo.

**(55) Cử tri thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa kiến nghị:** Hiện nay, đường điện cấp ra soi ở Vĩnh Lộc xuống cấp nặng, kinh phí di dời rất cao. Đề nghị ngành điện có kế hoạch xem xét di dời cho bà con.

**Trả lời:**

Đường dây điện xuống cấp như kiến nghị cử tri đã nêu là đường dây sau công tơ do khách hàng tự kéo ra soi để phục vụ bơm tưới hoa màu, đây là đường dây thuộc tài sản khách hàng, nên khách hàng có trách nhiệm gia cố, tu bổ, sửa chữa để đảm bảo vận hành an toàn.

Để giảm chi phí di dời, khách hàng ở chung tại một khu vực nên đăng ký di dời cùng thời điểm, để bộ phận khảo sát tính toán dùng chung cho một số vật tư, thiết bị ... nhằm giảm chi phí cho tất cả khách hàng có liên quan.

**(56) Cử tri xã Tây Bình kiến nghị:** Điện lực Phú Phong sớm hoàn thành việc tháo dỡ trụ điện đã không còn sử dụng trên đất của hộ ông Trương Đình Cư ở Xóm 12, thôn An Chánh, xã Tây Bình, gia đình đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa thực hiện dứt điểm.

**Trả lời:**

Điện lực Phú Phong đã thu hồi một phần đường dây và phụ kiện không sử dụng trên lưới; riêng cột điện thì chưa thu hồi được vì đợi thời điểm thích hợp để tránh làm thiệt hại hoa màu của người dân.

Đối với hộ ông Trương Đình Cư, Điện lực Phú Phong đã làm việc trực tiếp và hai bên đã thống nhất thời gian thu hồi là tháng 4 năm 2024.

**(57) Cử tri khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm đấu nối hệ thống điện khu dân cư Soi Khánh, Soi Cát để Nhân dân sử dụng.

**Trả lời:**

UBND huyện đã giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Điện lực Phú Phong khẩn trương đấu nối lưới điện cho Nhân dân khu vực này sử dụng, công trình được nghiệm thu đóng điện tháng 01 năm 2023. Do vậy, cử tri có nhu cầu đăng ký sử dụng điện tại khu vực này thì liên hệ với chủ đầu tư hoặc Điện lực Phú Phong để các bên cùng phối hợp giải quyết.

**(58) Cử tri thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú kiến nghị:** Điện lực Phú Phong triển khai thu tiền điện bằng phiếu thu tiền điện để ghi rõ số tiền sử dụng điện tương ứng với từng bậc thang điện cho bà con nắm bắt thông tin.

**Trả lời:**

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Bình Định về kế hoạch Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến

năm 2030 của tỉnh Bình Định, Điện lực Phú Phong đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể để minh bạch và số hóa các dịch vụ điện. Mặt khác, khuyến khích khách hàng sử dụng điện thực hiện các giao dịch qua môi trường số, đặc biệt trong việc sử dụng hình thức thanh toán điện tử.

Về hóa đơn tiền điện: Quý khách hàng có thể xem chi tiết tiền điện được thể hiện đầy đủ (chỉ số đầu, chỉ số cuối, điện tiêu thụ và đơn giá theo định mức từng bậc, tổng số tiền phải thanh toán) trên hóa đơn điện tử bằng 1 trong 3 cách sau:

- Qua mail (Khách hàng đã đăng ký mail với Điện Lực, nếu chưa đăng ký thì liên hệ Điện Lực để đăng ký);
- Hoặc qua App/website EVNCPC CSKH, cài đặt trên điện thoại hoặc trên website chăm sóc khách hàng tại địa chỉ <http://cskh.cpc.vn>. (nếu chưa cài đặt thì khách hàng liên hệ Điện Lực để hỗ trợ cài đặt);
- Hoặc qua Zalo EVNCPC CSKH (nếu chưa cài đặt thì khách hàng liên hệ Điện Lực để hỗ trợ cài đặt).

***(59) Cử tri thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú kiến nghị:***

+ *Ngành điện thường xuyên kiểm tra các công tơ điện, hộp điện để kịp thời tu bổ sửa chữa vì lâu nay không kiểm tra nên hiện tại các thiết bị này đã xuống cấp trầm trọng.*

***Trả lời:***

Điện lực Phú Phong đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương kiểm tra và xử lý tất cả các hộp bảo vệ công tơ bị hư hỏng, xuống cấp tại khu vực thôn Phú Hiệp.

+ *Hiện tại, nhiều đường dây điện 0,4 KV không còn sử dụng, gây vướng víu trên địa bàn thôn. Đề nghị điện lực xem xét cho tháo dỡ để đảm bảo an toàn.*

***Trả lời:***

Đường dây hạ áp 0,4KV không còn sử dụng theo kiến nghị cử tri là đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Phú Hiệp trước đây và đơn vị quản lý tài sản là HTX NN Phú Hiệp, việc thu hồi lưới điện không còn sử dụng do đơn vị quản lý tài sản thực hiện. UBND huyện giao UBND xã Tây Phú làm việc với Hợp tác xã NN Phú Hiệp kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

## **II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI**

### **1. Về chế độ, chính sách**

***(60)- Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị:*** *Các ngành, các cấp quan tâm, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể về phụ cấp cho Xóm Trưởng, Xóm Phó vì hiện tại công việc ở Xóm rất nhiều nhưng mức bồi dưỡng vẫn thấp.*

***Trả lời:***

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 4 Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn,

khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định thì người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu phố **không có quy định chức danh Xóm trưởng, Xóm phó**. Các chức danh người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu phố **không hưởng phụ cấp hàng tháng**, chỉ nhận mức khoán bồi dưỡng từ 0,1 - 0,7 lần mức lương cơ sở. Hiện tại, mức chi bồi dưỡng cho chức danh Xóm trưởng do các địa phương tự quyết định và thực hiện chi trả từ nguồn chi thường xuyên của địa phương.

Ngày 10/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, thay thế cho tất cả các Nghị định trước đó. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ tỉnh tham mưu dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP và lấy ý kiến góp ý của các ban, ngành, địa phương, nhất là các đối tượng chịu tác động trực tiếp tại Công văn số 1726/SNV-QDCQ&CTTN ngày 03/10/2023.

Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến của cơ quan, đơn vị, địa phương, Ủy ban nhân dân huyện đề xuất mức hỗ trợ đối với chức danh Trưởng xóm là 0,3 lần mức lương cơ sở/tháng. Tuy nhiên, dự thảo trên chưa được HĐND tỉnh thông qua.

**(61) Cử tri xã Tây Thuận kiến nghị:** *Bưu điện huyện Tây Sơn chi trả tiền cho đối tượng bảo trợ xã hội cần thông báo thời gian chi trả cụ thể để Nhân dân biết đến nhận. Đồng thời, trang bị cơ sở vật chất đảm bảo tại điểm chi trả như: Điện, quạt, ghế.*

#### **Trả lời:**

Hiện nay, Bưu điện huyện Tây Sơn thực hiện chi trả tiền hàng tháng cho các đối tượng gồm: Người hưởng lương hưu, người có công cách mạng và bảo trợ xã hội. Lịch chi trả cụ thể tại điểm Bưu điện văn hóa xã Tây Thuận như sau:

- + Lương hưu: Chi trả vào ngày 06 hàng tháng.
- + Người có công: Chi trả vào ngày 07 hàng tháng.
- + Bảo trợ xã hội: Chi trả vào ngày 10 hàng tháng.

Các ngày sau đó vẫn thực hiện công tác chi trả vét cho các đối tượng chưa đến nhận tiền, kết thúc vào ngày 20 hàng tháng để làm quyết toán kinh phí.

Về cơ sở vật chất: Bưu điện đã trang bị ngay từ đầu đầy đủ để phục vụ người dân, tuy nhiên thời gian qua kẻ gian đã đột nhập lấy cắp máy tính, hàng hóa, bàn

ghê, quạt điện. Sau khi có ý kiến của cử tri, Bưu điện Tây Sơn đã rà soát lại, cho sửa chữa và trang bị mới cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ người dân trên địa bàn xã Tây Thuận.

Tiếp thu kiến của cử tri xã Tây Thuận, UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Bưu điện huyện Tây Sơn tăng cường kiểm tra, giám sát việc chi trả của nhân viên tại điểm Bưu điện văn hóa xã Tây Thuận theo đúng quy định.

**(62) Ông Nguyễn Văn Thanh ở thôn An Đông, xã Bình Thành kiến nghị:** Sau khi hợp nhất Hợp tác xã Kiên Ngãi và An Đông theo quy định thì ông không còn tham gia vào Ban Giám đốc nữa nên ông đề nghị giải quyết chế độ thất nghiệp cho ông nhưng Bảo hiểm Xã hội huyện trả lời trường hợp của ông giải quyết không được. Do đó, ông đề nghị các cấp, các ngành xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với ông.

**Trả lời:**

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ đề nghị Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - TBXH tỉnh Bình Định xem xét hồ sơ và hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định.

**2. Về lĩnh vực y tế**

**(63) Cử tri xã Tây An kiến nghị:** Công tác khám, chữa bệnh của một số Y, Bác sỹ thuộc Trung tâm Y tế huyện với tinh thần trách nhiệm chưa cao, trang thiết bị máy móc khám, chữa bệnh còn thiếu làm ảnh hưởng đến nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân trong huyện. Đề nghị UBND huyện làm việc Trung tâm Y tế huyện để có biện pháp khắc phục sớm nhất.

**Trả lời:**

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn quán triệt, giáo dục cho viên chức về giao tiếp, ứng xử trong cơ sở khám chữa bệnh, về y đức, về Quy chế bệnh viện, bảo đảm công tác khám chữa bệnh luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Trong năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn đã được đầu tư mua mới các trang thiết bị y tế như sau: 01 máy siêu âm, 01 máy gây mê, 01 máy xét nghiệm sinh hóa, 01 máy xét nghiệm huyết học, 01 máy xét nghiệm chức năng đông máu, 01 máy xét nghiệm điện giải, 01 máy xung điện, 01 máy kéo giãn cột sống, 01 máy theo dõi người bệnh, 01 máy theo dõi sản khoa 2 chức năng, 02 bơm tiêm điện, 01 nồi hấp tiệt trùng. Hiện tại, trang thiết bị y tế tạm đủ để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân huyện nhà.

**(64) Cử tri xã Tây Bình kiến nghị:** Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn có kế hoạch quản lý tốt cơ chế khám chữa bệnh, tránh tình trạng: “Quan liêu bên trong nhưng tích cực bên ngoài” (theo ý kiến của cử tri thì khi người dân đến Trung tâm để khám chữa bệnh thì được y, bác sỹ của Trung tâm gợi ý và giới thiệu ra ngoài Phòng khám tư để khám và điều trị).

**Trả lời:**

UBND huyện đã đề nghị Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn kiểm tra, xác minh kiến nghị của cử tri, qua kiểm tra chưa phát hiện có hiện tượng khi người dân đến Trung tâm để khám chữa bệnh thì được y, bác sĩ của Trung tâm gợi ý và giới thiệu ra ngoài Phòng khám tư để khám và điều trị.

Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn đã triển khai thực hiện Thông tư 07/2014/TTBYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định nội dung Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Thực hiện Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân. Thực hiện tốt khẩu hiệu “*Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, người bệnh ở chăm sóc tận tình, người bệnh về dặn dò chu đáo*”.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất, gắn với chất lượng hoạt động của bệnh viện; tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người dân với dịch vụ khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Trung tâm Y tế huyện đã lắp đặt hệ thống camera tự động để kiểm tra, giám sát các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh... nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ người bệnh, người dân.

**(65) Cử tri Khối 3, thị trấn Phú Phong:** Đề nghị UBND huyện kiến nghị tỉnh nâng cấp trang thiết bị tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn và có chính sách thu hút bác sĩ giỏi để khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn huyện Tây Sơn.

**Trả lời:**

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn đã mua sắm hệ thống thiết bị để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân (*nguồn vốn của UBND tỉnh Bình Định*): Máy bơm nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy (PCCC), thiết bị PCCC, thiết bị điều hòa không khí, thang máy, thiết bị hệ thống khí y tế, thiết bị trạm biến áp... Tình trạng thiếu trang thiết bị y tế đã được khắc phục tốt hơn.

Trong năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn đang được đầu tư xây dựng khu điều trị với tổng mức 63 tỷ đồng và đã đầu tư mua mới các trang thiết bị y tế như sau: máy siêu âm, máy gây mê, máy xét nghiệm sinh hóa, máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm chức năng đông máu, máy xét nghiệm điện giải, máy xung điện, máy kéo giãn cột sống, máy theo dõi người bệnh, máy theo dõi sản khoa 2 chức năng, bơm tiêm tiêm điện, nồi hấp tiệt trùng. Hiện tại, trang thiết bị y tế tạm đủ để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân huyện nhà. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2023, máy CT Scanner của Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn bị hỏng, đang trong giai đoạn sửa chữa. Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn không có nguồn để đầu tư mua sắm trang thiết bị.

- Về nhân lực bác sĩ: Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn có 51 bác sĩ; năm 2023, Trung tâm Y tế đăng ký tuyển dụng 26 bác sĩ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân. Tình trạng thiếu bác sĩ đã được cải thiện hơn (có 02 bác sĩ trúng tuyển về Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn).

Ngành y tế tỉnh Bình Định đã và đang thực hiện Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021. Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn và Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn không có thẩm quyền ban hành chính sách thu hút mà chỉ đăng ký tiếp nhận và triển khai thực hiện chính sách thu hút, ưu đãi của tỉnh.

## **2. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo**

**(66)- Cử tri Khối 3, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chấn chỉnh việc các trường trong huyện buộc học sinh phải may đồng phục theo quy định của từng trường, gây khó khăn cho phân đông các gia đình có hoàn cảnh nghèo khó. Đề nghị quy định trang phục cho học sinh là quần đen, áo trắng (để khi gia đình có nhiều con, học ở các trường khác nhau thì anh mặc rồi để lại sau này em có thể mặc tiếp).

### **Trả lời:**

Việc may đồng phục cho học sinh của từng trường không mang tính bắt buộc mà là sự thống nhất giữa nhà trường và Ban Đại diện cha mẹ học sinh của trường. Việc đồng phục cho học sinh tạo nét đẹp trong nhà trường, tạo nền nếp cho học sinh trong môi trường giáo dục và nét đẹp riêng của từng trường. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quán triệt tất cả các trường trên địa bàn không được áp đặt việc may đồng phục riêng cho từng trường nếu phụ huynh học sinh không đồng ý.

## **3. Về lĩnh vực an ninh trật tự**

**(67) Cử tri thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang kiến nghị:** Công an huyện Tây Sơn chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự kiểm tra xử lý một số phương tiện giao thông (xe tải) thường xuyên đậu đỗ trên đường vào Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc không đúng quy định.

### **Trả lời:**

Đoạn đường từ QL19 vào Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc dài khoảng 150m, là đường 2 chiều, có cấm biển báo cấm đi ngược chiều và biển báo cấm đỗ xe ở 2 đầu đường. Thời gian qua, đoạn đường này thông thoáng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ít, chủ yếu là xe ô tô của người dân trong khu vực, chưa xảy ra mất trật tự, an toàn giao thông. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo Công an huyện tiến hành tuần tra, kiểm soát, tổ chức ghi hình, nếu phát hiện các phương tiện đậu đỗ trên đoạn đường này thì kiên quyết xử lý theo đúng quy định.

**(68)- Cử tri xã Tây Bình kiến nghị:** UBND huyện quan tâm chỉ đạo lực lượng Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng các loại súng hơi tự chế để săn bắt gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho người dân.

### **Trả lời:**

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện chủ trì, tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, trong đó có súng tự chế: Súng PCP, súng cò,...để sẵn bắn trái phép. Qua công tác kiểm tra, đã phát hiện 03 vụ, 03 đối tượng và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 21.000.000đ về các hành vi: “*Sử dụng súng hơi để sẵn bắn trái phép*”; “*Sử dụng các loại vũ khí mà không có giấy phép*”; “*Mua vũ khí thô sơ mà không có giấy phép*”. Đồng thời, Công an huyện đã phối hợp đăng 241 lượt tin, bài tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng cho quần chúng Nhân dân nắm rõ, chấp hành nghiêm túc.

Thời gian đến, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Tây Sơn tăng cường chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn nắm chắc địa bàn, lập danh sách đối tượng nghi vấn sử dụng vũ khí, CCHT để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, trong đó có hành vi sử dụng súng để sẵn bắn trái phép.

### III. LĨNH VỰC KHÁC

**(69) Cử tri xã Bình Tường kiến nghị:** HTX NN Hòa Lạc trước đây điều hành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong và thôn Hòa Trung, xã Bình Tường và đã tự giải thể. Để điều hành tạm thời, UBND xã Bình Tường đã thành lập Tổ sản xuất thôn Hòa Trung, nhưng Tổ không có tư cách pháp nhân (khuôn dấu, giấy phép hoạt động,...). Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cung cấp các dịch vụ nông nghiệp cho thôn Hòa Trung để đảm bảo hoạt động sản xuất nông nghiệp được thuận lợi.

#### **Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Bình Tường khẩn trương làm việc với Tổ sản xuất thôn Hòa Trung và Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ tổng hợp Bình Tường để bàn bạc, thống nhất giao nhiệm vụ cho Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ tổng hợp Bình Tường thực hiện cung ứng dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn thôn Hòa Trung xã Bình Tường bắt đầu từ vụ sản xuất Đông Xuân năm 2023 - 2024.

**(70) Cử tri khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** Cấp có thẩm quyền giải quyết việc HTX NN Hòa Lạc sau khi giải thể tự nguyện, còn vay nợ của thành viên HTX đến nay không trả gây bức xúc trong Nhân dân (Đã kiến nghị nhiều lần).

#### **Trả lời:**

Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Lạc (HTX) đã được Đại hội thành viên Quyết định giải thể tự nguyện. Tuy nhiên, việc xác định và xử lý tài sản, công nợ phải thu, phải trả đến nay của HTX vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Theo Báo cáo tài chính của HTX năm 2010 (năm cuối hoạt động): Giá trị tài sản cố định là 1.529.956.000 đồng (Chủ yếu là các trạm bơm và các hệ thống kênh mương phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp phục vụ cộng đồng dân cư; Đại hội thành viên nhất trí không chia khi giải thể HTX); nợ phải thu là 360.101.000 đồng (Khoản này không thu được); nợ phải trả là 951.245.000 đồng (Khoản này các thành viên HTX gửi đơn đến HTX, các cấp, các ngành, xã, huyện... đề nghị xử lý).

Theo báo cáo trên thì tại thời điểm chấm dứt hoạt động, HTX không còn nguồn để chi trả các khoản nợ phải trả cho xã viên. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các phòng, ban và địa phương làm việc nhiều lần nhưng không thể xử lý dứt điểm công nợ.

Theo quy định của Luật HTX năm 2012 và pháp luật hiện hành thì thành viên HTX có thể gửi hồ sơ về Tòa án Nhân dân huyện để xem xét, giải quyết đối với khoản nợ mà HTX còn nợ thành viên chưa trả.

*(71) Cử tri thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành kiến nghị: Hộ ông Nguyễn Văn Hòa và hộ ông Đặng Văn Thành bị cấp nhầm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1994. Đến nay, dự án đường từ Đập dâng Phú Phong đi qua, có đền bù đất ruộng hộ ông Đặng Văn Thành theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng thực tế hộ ông Nguyễn Văn Hòa đang canh tác, nên 02 hộ này tranh chấp và ông Nguyễn Văn Hòa khởi kiện đến Tòa án. Tuy nhiên, đến nay Tòa án nhân dân huyện vẫn chưa xem xét, giải quyết. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn sớm giải quyết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng cho công dân.*

**Trả lời:**

Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn đang thụ lý vụ án dân sự số 109/2023/TLST-DS ngày 06/12/2023 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất”, giữa:

- **Nguyên đơn:** Vợ chồng ông Đặng Văn Thành, sinh năm 1954 và bà Trần Thị Lắm, sinh năm 1953.

- **Bị đơn:** Vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1971 và bà Lê Thị Tám, sinh năm 1972.

Đồng trú tại: Xóm Ngãi Hoà, thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Theo Đơn khởi kiện: Vợ chồng ông Đặng Văn Thành, bà Trần Thị Lắm yêu cầu vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa, bà Lê Thị Tám trả lại toàn bộ diện tích đất và chấm dứt hành vi cản trở quyền sử dụng đất (đất trồng lúa) tại thửa đất số 1047, tờ bản đồ số 29, diện tích 607m<sup>2</sup>, tọa lạc tại Gò Gạch, thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định do có sự cấp nhầm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Đặng Văn Thành nhưng hiện trạng thực tế thì hộ ông Nguyễn Văn Hòa lại đang canh tác đất ruộng đã cấp giấy cho hộ ông Thành; còn hộ ông Đặng Văn Thành lại đang canh tác đất ruộng đã cấp giấy cho hộ ông Hòa.

Hiện nay, Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn đã thụ lý vụ án và đang giải quyết theo quy định của pháp luật.

**(72) Cử tri thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Sơn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân đúng thời gian theo Luật định, vì hiện nay theo kiến nghị của cử tri Nguyễn Bích ở thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa, ông đã gửi hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục đất đai gần 01 năm nay mà đến nay chưa được giải quyết.

**Trả lời:**

Qua rà soát về đăng ký thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện (Một cửa) và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Sơn từ ngày 01/01/2022 đến nay chưa có tiếp nhận trường hợp nào đăng ký giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai của Hộ ông Nguyễn Bích, tại thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn.

**(73) Cử tri thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú kiến nghị:** Đề nghị chi trả lương hưu bằng tiền mặt, không trả qua thẻ vì nhiều người lớn tuổi không biết sử dụng thẻ và đi đứng không thuận lợi.

**Trả lời:**

Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp: "... Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng".

Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Với mục tiêu đưa ra: "...80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác" và "...60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt".

Theo đó, để thực hiện các mục tiêu đặt ra tại huyện Tây Sơn, Bảo hiểm xã hội huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) chuyển đổi phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Việc thực hiện chuyển đổi phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán lương hưu, trợ cấp BHXH hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện của người thụ hưởng và cơ quan Bảo hiểm xã hội không có sự bắt buộc hoặc rào cản nào khác.

**(74) Cử tri thôn Phú An, xã Tây Xuân kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng sớm khắc phục, thu dọn hệ thống đường dây cáp dẫn truyền mạng thông tin đi qua khu dân cư phía trên Đồng Tràm thuộc Xóm 4, thôn Phú An. Vì hiện nay, dây võng xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông.

**Trả lời:**

UBND huyện đã đề nghị Viettel Tây Sơn, VNPT Tây Sơn phối hợp với địa phương để kiểm tra, giải quyết. Các đơn vị trên đã cử nhân viên đến địa điểm mà cử tri đã phản ánh; đồng thời, kiểm tra một số tuyến cáp viễn thông gần khu vực đó

để kịp thời khắc phục, nhưng chưa xác định được tuyến cáp bị đứt này thuộc đơn vị nào quản lý. Vì vậy, UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp UBND xã Tây Xuân và các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PVP, C2;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phan Chí Hùng**